

Chuẩn Bị Cho Bài 9

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

CHÚA GIÊ-SU LÀ CON THIÊN CHÚA

Trong bài này, các em sẽ nghe truyện Phúc Âm về Truyền Tin. Tông đồ Lu-ca kể cho biết thiên thần Ga-bi-ri-en báo cho Đức Maria một tin vui là Người được chọn là Mẹ Con Thiên Chúa là Đức Giê-su.



Xem lại những tấm hình

Nhìn qua cuốn hình của gia đình. Bảo con cái ngừng lại ở những tấm hình chúng thích và dùng giác quan như thị giác, thích giác, vị giác, khứu giác và sờ mó để diễn tả hoàn cảnh đó. Nói về niềm vui khi nhìn những hình đó.

Làm Một Bức Tranh "Tin Vui"

Tìm những hình trong những tờ nguyệt san cũ diễn tả "tin vui". Xếp những hình đó thành một bức tranh trên giấy thủ công. Sau đó, yêu cầu các em cắt nghĩa tại sao chọn những hình đó.

Tin Tức trong Giờ Cơm

Đặt những cây đèn cây trên bàn ăn. Mỗi người thay nhau chia sẻ những tin vui trong ngày. Mỗi lần một người kể một tin vui, đốt lên một đèn cây.



Lời Nguyện Trong Tuần

Chúa Giê-su thân mến, thiên thần Ga-bi-ri-en báo tin vui cho Đức Maria. Xin giúp chúng con trong tuần này đem tin vui đến cho người khác. A-men.



Ngày Chúa Nhật

Nhìn chung quanh nhà thờ xem có những hình ảnh diễn tả các thiên thần không. Rồi lắng nghe những lời đọc trong phụng vụ và những bài thánh ca chỉ về các thiên thần.

Trong Tuần

Mỗi khi gia đình họp nhau, cho mỗi người kể về việc đem tin vui đến cho một người nào đó trong tuần này.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong Nghệ Thuật

Truyền Tin là một trong những truyện Phúc Âm được các nghệ sĩ diễn tả nhiều nhất. Một trong những nghệ sĩ bậc thầy nổi tiếng của Ý thời Phục Hưng là Fra Angelico.

Sư Huynh Angel đã vẽ nhiều bức hình, quen gọi là fresco, trên những bức tường trong phòng các tu sĩ trong dòng của ngài tại Florence, Ý đại lợi. Tuy nhiên bức tranh Truyền Tin ông muốn treo ở một chỗ rất đặc biệt tại đầu cầu thang. Bức tranh vẫn còn treo tại nơi nó đã được treo mấy trăm năm trước đây.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Tin Mừng của Đức Maria

Người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.

Lc 1:35



Trong truyện Phúc Âm về Truyền Tin, thiên thần Ga-bi-ri-en đem tin vui đến cho Đức Maria và cho tất cả chúng ta. Con Thiên Chúa đến với chúng ta như Đấng Cứu Thế và như mẫu gương sống.

Mẹ Maria hiểu rằng tin mừng này có nghĩa là Người được kêu gọi làm mẹ của hài nhi đặc biệt này, và lời cam kết này có thể nhất thời rất khó khăn. Nhưng Đức Maria đã thưa "xin vâng" với Chúa, và ngay lúc đó ơn cứu rỗi nhân loại bắt đầu. Chúng ta được kêu gọi đem tin mừng của Đức Giê-su Ki-tô cho người khác qua lời nói và việc làm. Chúng ta cầu xin Chúa ơn để sống lời cam kết này dù gặp những khó khăn.